

Cầu Khởi, ngày 29 tháng 02 năm 2024

BÁO CÁO THAM LUẬN

Hội nghị Tổng kết Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Nội dung tham luận: Kinh nghiệm trong công tác triển khai thực hiện Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình trên địa bàn xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh

Kính thưa:

- Quý vị lãnh đạo, quý Đại biểu!
- Thưa các đồng chí tham dự hội nghị!

Được sự cho phép của Ban Tổ chức Hội nghị, Ban Chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình xã Cầu Khởi báo cáo tham luận “Kinh nghiệm trong công tác triển khai thực hiện Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình trên địa bàn xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh” như sau:

I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CỦA ĐƠN VỊ

Kính thưa quý vị đại biểu!

- Đặc điểm tình hình:

Ban Chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình xã Cầu Khởi gồm có 25 thành viên do đồng chí Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban; Phó Chủ tịch UBND xã phụ trách khối Văn hóa - xã hội làm Phó Trưởng ban Thường trực; các Phó Trưởng ban gồm: CT Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, CT Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, công chức Văn hóa- xã hội, thành viên cơ cấu các ngành liên quan.

Ban Chỉ đạo hoạt động theo quy chế và các ngành là thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào chịu trách nhiệm phụ trách từng lĩnh vực khác nhau góp phần vào hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao hàng năm, trong đó chú trọng các nội dung tiêu chí xây dựng “gia đình văn hóa”, “ấp, khu phố văn hóa”...

Trong năm 2023, Căn cứ các văn bản của Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình” tỉnh, huyện. Ban Chỉ đạo Phong trào xã Cầu khởi xây dựng các Kế hoạch tổ chức phù hợp tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị; đồng thời, phân công cụ thể nhiệm vụ gắn với vai trò phụ trách của từng thành viên Ban chỉ đạo. Kịp thời triển khai đến Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các xã, thị trấn các văn bản gắn với việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây

dựng đời sống văn hóa” để thực hiện kịp thời, hiệu quả hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong năm.

II. NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ CỦA ĐƠN VỊ, PHONG TRÀO THI ĐUA VÀ NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, sự hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi của UBND xã Cầu Khởi, kết quả trọng tâm đạt được một số nội dung cụ thể như sau:

Như chúng ta đã biết, gia đình là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người, các thành viên trong gia đình phải biết tôn trọng, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ tạo ra môi trường trong sạch, lành mạnh nhằm ngăn chặn các tệ nạn xã hội. Xây dựng gia đình hạnh phúc không chỉ đem lại cuộc sống ấm no cho mỗi cá nhân mà đem lại cuộc sống bình yên cho cộng đồng. Bởi thế, xây dựng gia đình văn hoá - gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc là điều kiện tiên quyết để hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, của ngành, của doanh nghiệp. Xuất phát từ nhận thức đúng đắn đó mà mỗi thành viên trong gia đình tôi đều chung tay góp sức xây dựng hạnh phúc gia đình. Đối với ông bà, cha mẹ mẫu mực về giữ gìn phẩm chất đạo đức, thuần phong mỹ tục, tình làng, nghĩa xóm; mẫu mực trong học tập và lao động, phát triển kinh tế; luôn luôn phấn đấu để trở thành trụ cột về tinh thần trong gia đình. Đối với con cháu phải luôn luôn biết hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, biết tôn trọng gia đình, tôn trọng ông bà, cha mẹ; luôn luôn phấn đấu học tập tốt, lao động tốt. Chăm sóc, động viên ông bà, cha mẹ đặc biệt là những khi đau ốm, biết yêu quý gia đình, coi hạnh phúc gia đình là “tài sản lớn nhất”.

Trên địa bàn xã cầu Khởi có 04 CLB gia đình phát triển bền vững ở các ấp và các tổ hòa giải ở các ấp làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng đến từng tổ từ quản trên địa bàn xã, trong năm 2023 trên địa bàn xã không có vụ bạo lực gia đình nào xảy ra. Kịp thời chi trả chế độ cho cộng tác viên làm công tác thu thập, xử lý thông tin và phòng, chống bạo lực gia đình. Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.

- Việc xây dựng các danh hiệu: “Gia đình văn hóa”, “Ấp, Khu phố văn hóa” được các ban ngành đoàn thể, các ấp, quan tâm thực hiện; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội... đã và đang góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh, hiện đại. Kết quả năm 2023 có 2.212/2.599 gia đình văn hoá, tỷ lệ 85,10%, đã khen thưởng cho 29 hộ gia đình tiêu biểu năm 2023, tổng số tiền: 15.660.000 đồng; 4/4 ấp đạt danh hiệu ấp văn hóa, tỷ lệ 100%; có 01 tôn giáo chính là tôn giáo Cao Đài với 02 cơ sở thờ tự, cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo đạt cơ sở tín ngưỡng tôn giáo văn minh, tỷ lệ 100%.

Trong năm qua Ban Chỉ đạo đã tổ chức vận động quỹ vì người nghèo được 247 triệu đồng/50 triệu đồng, đạt 494%; vận động và trao tặng được 840 phần quà, tổng trị giá 338,5 triệu đồng cho các hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn xã nhân dịp tết Nguyên đán. Phối hợp UBND xã, các ngành huyện trao tặng 52 máy lọc nước và thực hiện dự án sinh kế cho 26 hộ với số tiền 212 triệu đồng từ nguồn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo; vận động xây tặng 02 căn nhà ĐDK trị giá 225 triệu đồng; vận động Nhân dân đóng góp trên 2.850 ngày công lao động mua đất, đá tu sửa, nâng cấp trên các tuyến đường trên địa bàn xã năm 2023. Với tổng kinh phí thực hiện 855.000.000 đ. Các ngành đoàn thể xã phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội giải ngân cho vay vốn các chương trình cho 11 hộ, số tiền 900 triệu đồng.

- Phong trào “Phòng, chống tệ nạn xã hội” được đẩy mạnh, các ấp văn hóa đăng ký xây dựng phòng, chống tệ nạn xã hội đã nghiêm túc triển khai và thực hiện có hiệu quả đến từng

tổ tự quản ở khu dân cư. Giảm dần các tệ nạn xã hội như: rượu chè, cờ bạc, ma túy, bạo lực gia đình, số người vi phạm pháp luật giảm dần, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và trách nhiệm của người dân về công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Góp phần xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh ở địa phương.

- Phong trào xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” phát động đem lại hiệu quả cao. Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” được triển khai một cách thiết thực, hiệu quả, hạn chế tính hình thức, lồng ghép với các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Ngành mà trọng tâm là cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm” và “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Kết quả các giải pháp triển khai được lượng hóa cụ thể. Từ đó nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, tạo bước chuyển biến rõ rệt trong từng đơn vị trường học, góp phần tạo sự đổi mới đồng bộ trong toàn Ngành Giáo dục. Xây dựng Phong trào “Gia đình nhà giáo văn hoá”, được cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong toàn ngành hưởng ứng mạnh mẽ và đạt kết quả tốt, 100% CBGV đạt danh hiệu “Gia đình văn hoá”.

- Hệ thống thiết chế văn hóa trên địa bàn xã được các cấp ủy, chính quyền quan tâm đầu tư xây dựng. Thực hiện chủ trương “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” đã phát huy dân chủ trong việc sử dụng các nguồn đóng góp; khơi dậy và phát huy sức mạnh tổng hợp của cộng đồng, vai trò chủ thể của người dân. Trong đó, nhiều hộ gia đình đóng góp công sức, vật liệu, tiền giúp nâng cao hiệu quả đầu tư các thiết chế văn hóa từng bước phát huy hiệu quả, tạo điều kiện để các tầng lớp Nhân dân được hưởng thụ và tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Thông qua các hoạt động thiết thực của phong trào đã thay đổi nhận thức và thu hút sự nhiệt tình hưởng ứng của quần chúng Nhân dân. Phong trào giúp nhau làm kinh tế gia đình ngày càng được nhân rộng và phát huy tốt giúp cán bộ, công chức, người lao động có hoàn cảnh kinh tế khó khăn vượt khó vươn lên trong cuộc sống. Theo đó, các cấp, các ngành, các đoàn thể và địa phương đã tiếp tục phát huy có hiệu quả truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, giúp nhau phát triển kinh tế trong Nhân dân... Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp luôn tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân hưởng ứng tham gia giúp nhau an sinh xã hội trên địa bàn được tổ chức thực hiện tốt.

Với những kết quả trên, trong năm 2023, lĩnh vực Văn hoá - Xã hội được ngành cấp trên đánh giá xếp hạng Nhất của khối thi đua các xã, thị trấn và được UBND huyện khen thưởng cho tập thể ấp Khởi An đã có thành tích 05 năm liên tục đạt danh hiệu “Ấp Khu phố văn hóa” năm 2019- 2023 theo Quyết định số 10381/QĐ-UBND ngày 8/12/2023 của Chủ tịch UBND huyện.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Kính thưa quý vị đại biểu!

1. Thuận lợi

Trong quá trình triển khai Ban Chỉ đạo Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình xã luôn được sự quan tâm của Đảng ủy, HĐND, UBND xã và sự tham gia tích cực của các ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân tạo nên sức mạnh toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, thể hiện bằng những việc làm thiết thực như: thực hiện nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật nơi cư trú và nơi công tác, đoàn kết giúp nhau giảm

nghèo, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tham gia ra quân làm công tác dân vận, vận động Nhân dân hiến đất làm đường, giúp nhau phát triển kinh tế, phòng chống tội phạm, đóng góp xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương, phát triển văn hóa, thể thao đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của người dân....

2. Khó khăn:

Bên cạnh đó, hoạt động của Ban Chỉ đạo xã còn gặp nhiều khó khăn như sau:

- Thành viên Ban Chỉ đạo kiêm nhiệm nên trong quá thực hiện nhiệm vụ đôi lúc nghiên cứu vẫn bản chưa sâu.

- Việc thay đổi thường xuyên về nhân sự của các ngành Mặt trận, đoàn thể và các tổ dân cư tự quản ở các ấp, nên việc phân công thực hiện nhiệm vụ gặp rất nhiều khó khăn.

Kính thưa quý vị đại biểu!

Đạt được những kết quả trên, bên cạnh việc Ban Chỉ đạo Phong trào “TDDKXDĐSVH” và công tác gia đình xã đã luôn tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân hưởng ứng tham gia. Ban Chỉ đạo xã rút ra một số bài học kinh nghiệm như sau:

Một là, nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, vai trò quản lý của chính quyền các cấp trong công tác phong trào xây dựng gia đình văn hóa, Ấp văn hóa cần có những giải pháp thật sự thiết thực, hữu hiệu, khả thi để tận dụng những thuận lợi, khắc phục những khó khăn, phát huy dân chủ, phát huy tối đa vai trò chủ thể “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Hai là, Ban Chỉ đạo Phong trào “TDDKXDĐSVH” và công tác gia đình xã Cầu Khởi đã tập trung chỉ đạo Ban Vận động ấp, tổ tự quản, các tổ chức- chính trị xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động để hội viên, đoàn viên và nhân dân hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm trong việc đóng góp sức người, sức của cùng tham gia. Cụ thể hóa các phong trào, mô hình thông qua việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động dân vận, hướng về từng khu dân cư với nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, nhân rộng các mô hình điểm, cách làm hay, sáng tạo góp phần thực hiện tốt Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình” bằng các việc làm thiết thực như: giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; hiến đất, đóng góp tiền và ngày công xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng các khu dân cư ngày càng xanh, sạch, đẹp, từng bước phát triển theo hướng hiện đại.

Ba là, phát huy vai trò của những người có uy tín đối với các kết hợp vận dụng những phong tục tập quán truyền thống để giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh trong đời sống xã hội; vận động, khuyến khích người dân và cộng đồng dân cư thực hiện có hiệu quả các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Thường xuyên nắm bắt những tâm tư, tình cảm, nguyện vọng chính đáng; những khó khăn, vướng mắc tại cộng đồng dân cư, từ đó phản ánh với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc nghiên cứu, xem xét, giải quyết. Xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy tinh thần làm chủ của nhân dân, góp phần khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương để không ngừng đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân trên địa bàn trong ấp.

Bốn là, phát huy vai trò chủ động của các ngành thành viên ban chỉ đạo trong triển khai thực hiện phong trào, công tác gia đình nhằm tạo ra sức mạnh tổng hợp để thực hiện tốt các

nội dung theo kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng các gương điển hình tiên tiến để nhân rộng nhằm khơi gợi tinh thần tích cực tham gia đóng góp cho các hoạt động phong trào tại địa phương.

Kính thưa quý vị đại biểu!

Năm 2023, Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương ngày càng phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày một nâng cao. Trong năm 2024, Ban Chỉ đạo xã Cầu Khởi sẽ tiếp tục phối hợp tốt hơn nữa các ngành thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ phong trào đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội theo nghị quyết của Đảng ủy-HĐND xã.

Trên đây là Báo cáo tham luận về những kết quả đạt được trong công tác triển khai thực hiện Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình trên địa bàn xã Cầu Khởi năm 2023.

Cuối cùng Xin kính chúc quý đại biểu luôn mạnh khỏe, chúc hội nghị thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. BAN CHỈ ĐẠO
TRƯỞNG BAN**



**CHỦ TỊCH UBND XÃ CẦU KHỞI
HUỲNH ANH HY**

